



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ออนไลน์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 30,000.-

มูลนิธิคุณ จัปมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ KHUN x SWU

“4 REGIONS PUPPET ROADSHOW”



มูลนิธิคุณ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ KHUN x SWU “4 REGIONS PUPPET ROADSHOW”

“ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” พร้อมการเสวนาและกิจกรรมนันทนาการ ปิดท้ายด้วยการแสดง Mini Concert วง Kong Saharat Acoustic

มูลนิธิคุณและคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กทม. ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมมีดาราศิลปิน คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา และตัวแทนจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ คุณกัญญาลักษณ์ หนูแก้ว รองอันดับ 2 ปี 2022 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “ปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ” และกิจกรรมนันทนาการมากมาย โดยจะปิดท้ายด้วยการแสดง Mini Concert วง Kong Saharat Acoustic



นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 5 ปี และเห็นความสำคัญของการแยกขยะมานานแล้ว โดยมูลนิธิคุณ ตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม และทำให้เกิดผลขึ้นได้จริง โดยพลังของกลุ่มคน ตลอดจนองค์กรทุกฝ่ายที่มีน้ำใจ หวังให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การปลูกฝังความรู้ และจิตสำนึกในการลดและแยกขยะให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จึงได้คิดค้นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ อย่างง่าย ๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่าง ๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาตาว นกฮูก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ สนใจและซึมซับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดี และหลังจากนี้ มูลนิธิคุณยังมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยความร่วมมือที่ดีจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่าง ๆ



“มูลนิธิคุณเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ที่เห็นภาพงานในวันนี้ทำให้นึกย้อนไปถึงตัวเราเองหรือผู้ใหญ่โตๆ ที่อยากแยกขยะ แต่ก็ยังแยกกันไม่ถูก เลยหวังว่าถ้าเด็ก ๆ

ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ และจากการติดตามสื่อวีดีโอที่มูลนิธิคุณจะผลิตขึ้นมาอีกสัปดาห์แล้ว เรื่องแยกขยะก็จะเป็นเรื่อง
ที่ง่ายสำหรับเด็กเลย หรือถ้ากิจกรรมที่พี่พยายามทำนี้ช่วยสร้างคนที่มีความตั้งใจที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมแบบเราขึ้นมาได้แค่
ซักหนึ่งคน พี่ก็ดีใจแล้ว” นางสาวปรางค์ทิพย์กล่าว



ทางด้านก้อง สหรัถ สังคปรีชา และตัวแทนจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และกัญญาลักษณ์ หนูแก้ว รองอันดับ 2
ปี 2022 ก็ได้แสดงมุมมองในปลูกฝังการคัดแยกขยะให้กับเด็กๆไว้ว่า... การแยกขยะช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด หากปลูกฝัง
ให้เด็กๆฝึกแยกขยะยังให้ให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้น นอกจากจะช่วยเซฟโลก ยังเซฟเจ้าหน้าที่กำจัดขยะด้วย การแยกขยะเพิ่มการ
นำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย และยัง ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ
ทำให้

นางบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และยังลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร นำ
ของที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้ง และที่สำคัญที่สุดคือ หาก
แยกขยะกำจัดขยะได้ถูกวิธี จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก ได้มากเลยทีเดียว